

\*

Số 23 -CTr/HU

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương, Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang; Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Chương trình hành động thực hiện như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1- Mục đích:** Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách trong công tác và sinh hoạt của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; xây dựng tổ chức đảng thật sự vững mạnh toàn diện; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên thật gương mẫu, trung thành, tận tụy vì nước, vì dân.

**2- Yêu cầu:** Quán triệt và triển khai tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW phải tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; phải xây dựng được chương trình hành động hết sức cụ thể; việc tổ chức thực hiện theo chương trình hành động được tiến hành kiên trì, thường xuyên, làm từ trên xuống, từ trong ra, người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp phải tiên phong nêu gương trước. Kết quả phải có sự chuyển biến trên thực tế.

**II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**1- Tổ chức tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

**1.1- Nội dung tuyên truyền, học tập**

- *Tuyên truyền, học tập những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh:* Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước...

- *Tuyên truyền, học tập về đạo đức Hồ Chí Minh*: Đó là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân; yêu thương đồng bào, đồng chí; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; lối sống chân thành, giản dị, trung thực, kiên trì, nhẫn nại.

- *Tuyên truyền, học tập về phong cách Hồ Chí Minh*: Đó là phong cách tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, sát thực tiễn; vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, chống lý luận suông, chống tác phong gia trưởng, chống chủ nghĩa công thân; là phong cách làm việc nói đi đôi với làm, chống "dễ làm khó bỏ"; là phong cách quần chúng, gần gũi, sâu sát nhân dân, lắng nghe và tôn trọng nhân dân, tự mình nêu gương.

### **1.2- Cách thức tuyên truyền, học tập**

Thực hiện tuyên truyền, học tập sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như:

- Tổ chức tuyên truyền trên bản tin nội bộ của huyện và các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử huyện, đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở, các tác phẩm thơ văn, tác phẩm nghệ thuật,...

- Tổ chức đợt tuyên truyền về Bác Hồ và các tấm gương làm tốt theo gương Hồ Chí Minh thông qua các hình thức cổ động trực quan, báo cáo điển hình qua Hội nghị của các ngành, cơ quan, đơn vị...

- Tổ chức gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (vào năm 2017); Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (vào năm 2020).

- Tiếp tục duy trì hoạt động chào cờ đầu tháng gắn với kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan Huyện ủy, UBND huyện và đảng ủy các xã, thị trấn; dạy hát Quốc ca, Quốc tế ca tại các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp Đảng viên mới tại Trung tâm BDCT huyện.

- Tổ chức học tập thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các chương trình giáo dục phổ thông, dạy nghề.

- Tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội hàng tháng, hàng quý theo kế hoạch của cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội dựa trên hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch kiểm điểm hàng tháng, hàng năm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **2- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện**

Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các nghị quyết của Tỉnh ủy gắn với thực tiễn địa phương; đồng thời, tập trung lãnh đạo tạo sự chuyển biến tích cực trên một số mặt:

2.1- Lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường đồng bộ, hiệu quả gắn với từng sản phẩm cụ thể nhằm tạo ra những nông sản hàng hoá có năng suất, chất lượng, giá trị vượt trội. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới.

2.2- Tập trung lãnh đạo phát triển công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện theo hướng thân thiện, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động mời gọi các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đầu tư vào địa bàn xã, thị trấn để giải quyết việc làm tại chỗ.

2.3- Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải tại gia đình. Xây dựng khu tập kết rác thải tập trung tại huyện, các xã thị trấn và tại các thôn.

2.4- Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lỗi làm việc của cán bộ, công chức, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Trên cơ sở các nội dung chương trình hành động của Huyện uỷ nhằm tạo sự chuyển biến về phát triển kinh tế - xã hội, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thực tế tiếp tục lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm riêng của mình để triển khai thực hiện đạt kết quả cụ thể.

### **3- Chương trình hành động của Huyện uỷ nhằm tạo sự chuyển biến trong lĩnh vực xây dựng Đảng**

Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung vào **chỉnh đốn kỷ luật** và **tác phong trong Đảng**, cụ thể:

#### **3.1- Về kỷ luật của Đảng**

Các tổ chức đảng và đảng viên tuyệt đối chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, quy chế trong Đảng.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng bao gồm: Nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Các tổ chức đảng và đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, chấp hành nhiệm vụ Đảng giao; nghiêm minh trong thi hành kỷ luật Đảng.

Thực hiện nghiêm túc việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

#### **3.2- Về tác phong trong Đảng**

Cán bộ, đảng viên phải xung phong đi đầu nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên về những nhiệm vụ không hoàn thành hoặc những hậu quả xấu xảy ra ở địa phương, đơn vị mình.

Tùy theo từng vị trí công tác, cán bộ, đảng viên phải nhận thức và làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình; am hiểu sâu sắc chủ trương, chính sách và thực tiễn liên quan đến việc thực hiện chức trách được giao; có kế hoạch đi tìm hiểu thực tế, gặp gỡ và lắng nghe tiếng nói nhân dân.

Có tác phong công tác quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương. Thực hiện tốt phương châm công tác "Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", "Nói đi đôi với làm". Giản dị trong thực thi công vụ và sinh hoạt.

#### **4- Xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân cán bộ, đảng viên hằng năm**

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tự xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nội dung tập trung vào việc rèn luyện và thực hiện tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý vào những mặt còn hạn chế của bản thân để khắc phục. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, chi hội, cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt và đăng ký kế hoạch thực hiện cho năm sau.

Hằng quý, các chi, đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở duy trì tốt việc lựa chọn, bình xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu để ghi vào "Sổ vàng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở báo cáo kết quả tu dưỡng, rèn luyện của bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định nêu gương gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vào dịp kiểm điểm cuối năm (báo cáo thành mục riêng của bản tự kiểm điểm).

#### **5- Rà soát, xây dựng các quy định quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức**

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; về chế độ báo cáo công việc của cá nhân với tổ chức; quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện tham mưu rà soát, bổ sung, ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian xong *trước ngày 31/12/2016* để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ.

#### **6- Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

##### **6.1- Công tác kiểm tra, giám sát**

Các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức,

thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực thi công vụ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, các cấp ủy phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình.

### **6.2- Công tác sơ kết, tổng kết**

- *Về sơ kết:* Hàng quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả thực hiện, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.

Hàng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật Bác 19/5.

- *Về tổng kết:* Việc tổng kết cho nhiệm kỳ thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

## **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1- Các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm vừa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của huyện, vừa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian xong *trước 15/12/2016*.

Hàng năm, cụ thể hóa thành kế hoạch gắn với các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chương trình hành động của cấp mình theo quy định.

2- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn trách nhiệm đối với kết quả, sự chuyển biến trong thực tế ở địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Gương mẫu trong xây dựng và thực hiện kế hoạch của bản thân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

3- Đài Truyền thanh, Công thông tin điện tử huyện đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng học và làm theo Bác mỗi ngày. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chỉ đạo rà soát, bổ sung làm mới các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Trung tâm Văn hoá và Thể thao huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin lưu động, chiếu phim, triển lãm... về thân thể, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục thực hiện tốt việc giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Huyện đoàn chủ trì tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; phát động các phong trào thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức thực hiện tốt chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học theo quy định; xây dựng và triển khai giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh.

5- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Lựa chọn bổ sung một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động và Chỉ thị số 05-CT/TW theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (b/c)
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- UB MTTQ và các đoàn thể CT- XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- VPHU: + LĐVP,  
+ Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



Lâm Thị Hương Thành